



ประกาศกรมสุภาพจิต

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ตามประกาศกรมสุภาพจิต ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ และลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกรมสุภาพจิต นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ชุดที่ ๒ ได้คัดเลือกข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และปลัดกระทรวงผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ (๘) ได้ให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกด้วยแล้ว ดังนั้น จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจะต้องส่งผลงานดังกล่าว ภายใน ๙ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จนถึงวันที่กรมสุภาพจิตประทับตรารับหนังสือและผลงานเพื่อขอรับการประเมินผลงานที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ถ้าหากวันครบกำหนดส่งผลงานเป็นวันหยุดราชการให้นับวันที่เปิดทำการในวันถัดไปเป็นวันครบกำหนด และให้ขยายระยะเวลาการจัดส่งผลงานได้อีก ๖ เดือน เว้นแต่กรณีที่ได้รับคัดเลือกจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณใด ให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินถึงกรมสุภาพจิตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ เดือน ในปีงบประมาณนั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกยังไม่ส่งผลงานจะถือว่าไม่ประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยผลการคัดเลือกดังกล่าวกำหนดให้มีการทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนี้

ทั้งนี้ การทักท้วงหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่า ข้อทักท้วงเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)  
อธิบดีกรมสุภาพจิต

แบบประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
ตำแหน่งที่พิจารณาคัดเลือก

ลำดับที่	ตำแหน่งที่คัดเลือก/หน่วยงาน	ผู้ได้รับคัดเลือก/หน่วยงาน	ชื่อผลงานทางวิชาการที่เสนอประเมิน	ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน
๑	พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๕๒ กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	นางอัญชลี วิจิตรปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๕๒ กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	การพัฒนาโปรแกรมจิตสังคมบำบัด ด้วยจิตวิทยาเชิงบวกกับการเรียนรู้ในผู้ป่วย โรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง	กระบวนการพัฒนาศักยภาพพยาบาล วิชาชีพสู่บทบาทฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางจิตเวช
๒	พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๔๔ กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์	นางอารีย์ ชูศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๔๔ กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	การพัฒนาโปรแกรมการพยาบาลในการให้การ ปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจในความร่วมมือการใช้ ยาสำหรับผู้ป่วยวัยรุ่นที่มีสมาธิสั้น (The Development of Motivation Interviewing Nursing Program in Medical Adherence for Adolescents with ADHD)	การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองก่อนได้รับการวินิจฉัย ในสถานบริการเครือข่าย โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
๓	นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ (ด้านจิตวิทยา) ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๑๘ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	นายรัตนศักดิ์ สันติธาดากุล นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ (ด้านจิตวิทยา) ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๗ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินปัญหา พฤติกรรมเด็กและวัยรุ่นให้เหมาะสม กับบริบทไทย	คู่มือแบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๕

ลำดับที่	ตำแหน่งที่คัดเลือก/ หน่วยงาน	ผู้ได้รับคัดเลือก/ หน่วยงาน	ชื่อผลงานทางวิชาการ ที่เสนอประเมิน	ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน	ผลงานอื่น ๆ
๔	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช หรือสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๓๓ โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทยोปลั้มภ	นางสาวจรรยาพร เจียมเจริญกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๓๓ โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทยोปลั้มภ	การพัฒนาและการวิเคราะห์ ข้อคำถามของแบบทดสอบ มาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสำหรับผู้เรียนไทยเพื่อใช้ ประกอบการวินิจฉัยความ บกพร่องทางการเรียน	การพัฒนาเกณฑ์ปกติระดับชาติ ของแบบทดสอบมาตรฐานวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับ ผู้เรียนไทยเพื่อใช้ในการประกอบ วินิจฉัยความบกพร่องทางการ เรียนรู้	คู่มือแนวทางการช่วยเหลือ ปัญหาทางการเรียนรู้ด้าน การอ่าน การเขียน และการ คำนวณ